

สสว. ➡



การจัดแสดงผลภัณฑ์ปศุสัตว์ของเครือข่ายเกษตรกร

โดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดการแสดงผลภัณฑ์ปศุสัตว์จากเครือข่ายเกษตรกร ณ บริเวณลานจอดรถหน้าเสาธง กรมปศุสัตว์ โดยผลิตภัณฑ์ที่แสดง เป็นผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร เลี้ยงแพะเนื้อ และแพะนม (ที่สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : สสว. สนับสนุนงบประมาณ) ผลิตภัณฑ์ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ตามโครงการจัดทำระบบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ยั่งยืน (เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่วง) และผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายเกษตรกรที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ ที่ 1 - 9 และศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ สนับสนุน รวมทั้งจากเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย



ภายในงานจัดให้มีพิธีเปิดงาน โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายอภัย สุทธิสังข์) ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายไพโรจน์ เสงแสงชัย) และรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสรวิศ ธานีโต)



มีผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายอวยชัย ชัยยุทธ) เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งการร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม



ในพิธีเปิดงานอภิตีกรมปศุสัตว์ในเกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตร แก่นายวีระศักดิ์ เนตรเกื้อกุล ผู้ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย และได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาแพะกับหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ กลุ่มและชมรมเกษตรกรเลี้ยงแพะระดับจังหวัด เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะระดับเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และในโอกาสเดียวกันผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ ของเครือข่ายเกษตรกรเป็นที่ระลึกแก่อภิตีกรมปศุสัตว์



หลังจากพิธีเปิดงานอภิตีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอภิตีกรมปศุสัตว์ได้เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากทั้งเครือข่ายเกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ที่นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง และสอบถามปัญหาและให้แนวทางในการแก้ไขปัญหา การเพิ่มมูลค่า ตลอดจนแนวทางการส่งเสริม และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรของกรมปศุสัตว์ใน ปี 2560

ภายในการจัดงานมีเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะจังหวัดนนทบุรี นครปฐม ราชบุรี ลพบุรี สตูล และกรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานกรมปศุสัตว์ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1 - 9 และศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เชียงใหม่ ร่วมจัดแสดงผลภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้



ผลิตภัณฑ์นม

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนมโดยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ สเตอริไรส์ บรรจุลงในขวด หรือ กระป๋องสวยงาม พร้อมรับประทาน มีทั้งสำหรับให้คนบริโภค หรือเป็น นมสำหรับสัตว์เลี้ยง รวมทั้งโยเกิร์ต ขนมหังนม และชีสชนิด ต่างๆ



ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในงาน โดยการนำน้ำนมแพะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางทั้งครีม โลชั่น สบู่ และอื่นๆ



ผลิตภัณฑ์อาหาร

เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ โดยการแปรรูป ไม่ว่าจะเป็นเนื้อแพะ ไก่พื้นเมือง ไก่วง สุกรชีวภาพ และอื่นๆ นำมาเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่สามารถเก็บได้นาน อาหารปรุงสด หรือเป็นประเภทเนื้อแห้ง เนื้อรมควัน เนื้อสวรรค์ เนื้อแดดเดียว ไส้กรอก ไส้อั่วตามศักยภาพของเกษตรกร และความนิยมของผู้บริโภคในพื้นที่ ที่สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร



ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง



ภายในการจัดงานไม่เพียงแต่เป็นสถานที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์เท่านั้น ยังเป็นสถานที่ ที่ผู้ประกอบการจัดได้พบปะพูดคุยซื้อขายกันกับผู้บริโภค เกษตรกร เครือข่ายเกษตรกร โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งภายในงานได้มีเจ้าหน้าที่จากห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส มีแผนจะเดินทางทำการตลาดไถ่รวง และได้มาพูดคุยกับเกษตรกรเลี้ยงไถ่รวง และแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไถ่รวงที่ได้ดำเนินการร่วมกับเกษตรกรเครือข่ายเลี้ยงไถ่รวง ในงานด้วย

